



ปฏิทินดำเนินงานวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ (founder) สาขาทันตกรรมครอบครัว และ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8

12 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2567

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอชื่ออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จำนวน 2 สาขา

- 1 สาขาทันตกรรมครอบครัว
- 2 สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ

เสนอชื่ออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาขาทันตกรรมครอบครัว และ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

- 1 สมาชิกสามัญราชวิทยาลัยฯ (ผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร) เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมครอบครัว หรือสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ จากรายชื่อสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ และสามารถเสนอชื่อตนเองได้ สาขาละไม่เกิน 5 ชื่อ
- 2 ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อตนเองเป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมครอบครัว หรือ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ กรอกประวัติแนบรูปถ่ายและผลงานต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานดังนี้ 2.1 หลักฐานการศึกษาและผลงานต่างๆ 2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด (ถ้ามี) แนบเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนในรูปแบบ pdf. ขนาดไม่เกิน 10 Mb (รวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์) อัปโหลดผ่านระบบเสนอชื่อดังกล่าว

หมายเหตุ : ระบบเสนอชื่อจะไม่ปรากฏรายชื่อของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ของสาขานั้นๆ เนื่องจากไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ

01

02

13 ธันวาคม 2567 สิ้นสุดการเสนอชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 16.30 น.

03

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกฯ และผู้ที่เสนอชื่อตนเอง เป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมครอบครัว และ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดฯ และทบทวนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (เฉพาะผู้ยื่นดีและตอบรับการทบทวนเข้ารับพิจารณา) เพื่อกรอกประวัติและผลงานต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด รวมถึงหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด (ถ้ามี)

04

18 ธันวาคม 2567

ราชวิทยาลัยฯ ส่งหนังสือถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกฯ

05

18 ธันวาคม 2567- 16 มกราคม 2568

ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกฯ กรอกประวัติและผลงานต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานดังนี้

- 1 หลักฐานการศึกษาและผลงานต่างๆ
- 2 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด (ถ้ามี)

ส่งข้อมูลไปยังราชวิทยาลัยฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ royalthaident@gmail.com (ระยะเวลาการกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับภายใน 30 วัน)

06

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2568 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมครอบครัว และ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ เพื่อคัดกรองให้เหลือสาขาละไม่เกิน 15 คน โดยคำนึงการกระจายของอนุกรรมการในสถาบันและหน่วยงานต่างๆ

07

ภายใน กุมภาพันธ์ 2568

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

เห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมครอบครัว และ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ

คณะกรรมการทันตแพทยสภา

- 1 อนุมัติรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมครอบครัว และ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ ได้รับหนังสืออนุมัติบัตร
- 2 เห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมครอบครัว และ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ

ราชวิทยาลัยฯ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบฯ สาขาทันตกรรมครอบครัว และ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ

ติดตามรายละเอียดได้ที่

https://www.royalthaident.org/nominate_geriatric_family

☎ 02-5807500-3

| Line OA : @rcdsthailand